



วัลย์ณัฐ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)



TTW กับทิศทางการบริหารงานอย่างยั่งยืน ตอกย้ำการเป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริหารงานโดยตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ต่อกันของชีวิต การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการบริหารงานอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน จากหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership : PPP) และการเข้าซื้อสิทธิ์บริหารจัดการโครงการด้านน้ำจากภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปี พ.ศ. 2558-2569

ต้องยอมรับว่า ผลงานที่โดดเด่นของ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ที่คว้ารางวัลแห่งความเป็นเลิศประเภท FAST - GROWING COMPANY AWARD จาก THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 มาจากตัวองค์กรที่มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านผลประกอบการผลกำไร อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น และถือได้ว่าเป็นบริษัทที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

รวมถึงนโยบายความสำคัญกับพนักงาน ในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย TTW วางความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินการของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ตลอดจนสังคมโดยรวมตั้งพันธกิจที่ว่า "เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

วัลย์ณัฐ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) กล่าวย้ำ "TTW ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร เราผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่หลัก คือฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ ฉายน้ำในพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม อ.กระทุ่มแบน และ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร และฝั่งเหนือของกรุงเทพฯ ฉายน้ำในพื้นที่ อ.ลำลูกกา อ.สามโคก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และรังสิต อีกทั้งยังบริหารระบบผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

"เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สังคมได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งจากกระบวนการเรียนรู้และยืนหยัดได้ด้วยตนเอง เป็นแบบอย่างความเจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยมีโครงการที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ที่ TTW ได้ทำมานานเป็นเวลากว่า 14 ปี โครงการวิจัยนำตะกอนน้ำประปาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ คือการนำดินตะกอนที่เหลือจากกระบวนการผลิตฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคม เป็นโครงการที่สร้างคุณค่าร่วมระหว่างบริษัทฯ และชุมชน (Creating Shared Value) และ โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ เป็นการปลูกป่าต้นน้ำบนพื้นที่เสื่อมโทรม ในเขตหมู่บ้านอิตอง จ.กาญจนบุรี จำนวน 1 ล้านต้น ทำให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มอีกกว่า 5,000 ไร่ รวมระยะเวลาของโครงการทั้งสิ้น 7 ปี (พ.ศ. 2554-2560)"

ปัจจุบัน TTW มีกำลังการผลิตรวมสูงกว่า 1,000,000 ลบ.ม./วัน ดูแลผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้บริการกว่า 500,000 ราย หรือกว่าล้านชีวิต ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ คุณภาพ เพียงพอ และ ต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำประปาของทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชย์กรรม และภาคครัวเรือน

เห็นได้ชัดเจนว่า TTW เป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจร เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน และจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น บนพื้นฐานการบริหารงานอย่างมั่นคงและยั่งยืน B+

กลยุทธ์ทางธุรกิจของ TTW และโอกาสทางธุรกิจ
TTW มีการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสร้างผลกำไรให้เพิ่มเติม เช่น ติดตามข้อมูลการขายตัวของเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการส่งออก และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (Eastern Economic Corridor : EEC) โครงการ